
ครายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

ในคณะกรรมาธิการวิสามญัวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ  

และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาเรื่อง กําหนดแนวทาง วิธกีารตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๐ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

------------------------------------  

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

 

  (นายมานิจ สุขสมจิตร ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงตอที่ประชุม  

๑.๑ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเขาจะไปประชมุกันที่บางแสนระหวาง 

วันที่ ๖ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ แลวก็หลงัจากวนัที่ ๑๑ เมษายน แลวฝายคณะกรรมาธิการก็จะทํารางขึ้นมา

เพื่อวนัที ่๑๙ เมษายน จะออกประกาศเปนทางการ ทนีี้ประกาศเปนทางการวันที่ ๑๙ เมษายน ก็จะมี  

อะไรตออะไรหลายอยาง จะตองสงมาใหหนวยงานซึ่งจะตองรับเร่ืองไปตามรัฐธรรมนูญ วนัที่ ๑๙ เอาไป

เผยแพรก็จริง แตวาที่คุยกันเมื่อวานนี ้วนัที ่๑๗ ตอนเยน็หรือวันที่ ๑๘ จะตองใหเสร็จแลว เสร็จแลว 

ก็ตองเปนภาระหนาที่ของเราที่จะตองชวยดูกอนที่เขาออกไปเผยแพร คราวทีท่านอคัรวิทย สุมาวงศ 

ประธานคณะกรรมาธิการวสิามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

คณะเรามีความเหน็วาระหวางที่เขารางกนัที่บางแสนอยากจะใหคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ

ของชุดเราที่สามารถไปได ไปนั่งฟงการประชุมดวยเพื่อเราจะไดดูไป เผื่อเราจะไดดูไป เพราะวาพอเสร็จ

ประชุมวนัหนึง่นะครับเขาคงจะมีเอกสารออกมาหลังจากที่แกมาตรานั้นมาตรานี้ แลวก็จะมามาด ๆ เลย 

ถาเราไดพูดไปพราง ๆ ตอนนัน้จะทําใหการทาํงานของเราสัน้ลง แลวก็จะเรว็ขึ้นนะครับ แลวก็กาํลังใหลอง

ไปหารือดูวา งบประมาณทีจ่ะใชของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเหมือนที่ชะอํา หรือวาใชงบของเรา

เองก็ชวยไปหารือกันนะครับ วนันีก้็จะขอถามวาทานผูใดจะไปไดบาง  

ทีนี้เร่ืองที่จะหารืออีกเรื่องหนึ่งคือวา เนื่องจากวาจะตองเสร็จวันที่ ๑๘ เปนอยางชาทีสุ่ด  

หรือวันที่ ๑๗ ตอนเย็นเนื่องจากวางานของเราจะตองผานคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจราง

รัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสียกอน ทีนีท้านอคัรวิทยบอกวาจะไมอยู ไมอยูก็จะตอง 

มอบหมายใหรองประธานทาํหนาที่ดูแลแทน การประชุมถาเผื่อเปนวนัหยุดราชการทางสภาเขาคงไมสะดวก

นะครับ ถาไมมีปญหาก็ตองประชุมไดนะครับ วันที่ ๑๖ หรือวันที่ ๑๗ ยังไมแน 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐                     อัมพา ๑/๒ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กก็ะไวประมาณวาเมื่อไรเหน็วาสําคัญทานประธานกเ็รียก 

  ประธาน  :  วนัที ่๑๘ นีจ้ะตองเสร็จ เพราะจะตองสงไปพิมพ เขาจะพมิพ ๒ ประเภท  

ลงหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับนะครับแลวก็พมิพเปนเลมอีก เพราะฉะนัน้เราตองดใูหเรียบรอย 

  เลขานุการ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ผมไมแนใจวาทางคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญนัน้ จะพิมพเสร็จใหกับคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญนี ่ไดวันที่เทาไร เพราะเห็นวา

ประชุมเสร็จวนัที ่๑๐ – ๑๑ ถาสมมุตวิาวนัที ่๑๒ ได ทางนี้ไมขัดของเราก็นาจะนัดคณะอนุกรรมาธิการ 

ดวูันที่ ๑๓ หรือวันที่ ๑๔ กอน กอนที่จะเขาของทานประธานอัครวทิยครับ  

  ประธาน  :  คืออยางนี้เขาบอกวาเขาจะพยายามทําใหเร็วที่สุด หมายความวาเสร็จไปสัก 

๘ หนาเขาก็ไปพิมพแลว ตอไปอีก ๒๐ หนากพ็ิมพแลว เขาจะทยอยพิมพ เขาจะพยายามทําใหเร็วที่สุด 

แตยังบอกไมไดวาเสร็จเมื่อไร  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คงจะเปนอยางทีท่านประธานไดแจงใหทราบคือวา ถาพวก

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญของเรานี้ไปไดที่บางแสนนี่จะเหมาะสม เพราะวาจะไดรับกัน 

เปนวนั ๆ ไปเลย พอเขาเสรจ็เราก็รับไปปรุงเปนวัน ๆ ไปเลย แลวก็ตามทันไมมทีิง้ชวง ถาเราจะรอใหเขา 

จบทั้งหมดแลวใหดูนี ่บางทมีันทิง้ชวง แลวเราก็ตองมาดูในเวลาจํากดัทั้งหมดนี่จะยากกวา แตถาเขาทยอย

ทําเสร็จ เราทยอยตรวจรับลูกกันไปอยางนีทุ้กวนั ๆ มนักจ็ะเสร็จในเวลาอันเร็ว แลวกไ็มตองมานั่งหนักใจ 

ที่วาเวลาวนัทัง้วนัดูทัง้หมดตั้ง ๓๐๐ มาตรา ผมวาสวนใหญพวกเรากถ็ือโอกาสไปพกัรอนบางแสน แลวถามี

ภารกิจก็วิง่รอบกันอยางทีท่านประธานวา ไปมาก็สะดวก 

  ประธาน  :  ตอไปนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ คร้ังที ่๑/๒๕๕๐ วันศกุรที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๐ 

มีทั้งหมด ๕ หนา มีทานผูใดจะขอแกไขหรือไมครับ 

  (ไมมีกรรมาธกิารขอแกไข) 

  ประธาน  :  ถาไมมี ถือวาทีป่ระชุมรับรองบันทกึการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๐ วันศกุรที่ ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๕๐ นะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓  รางทีเ่ราไดรับมานี้ก็ขอความกรุณาวาอยาใหไปถึงประชาชนเอาไป

เผยแพร จะเหน็วามีการบันทึกตอทายไวดวย ผมมีเร่ืองจะเลาใหฟงวา เมื่อวานนีม้กีารประชุม

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ ก็ไดดูไปถึงมาตรา ๔๗ ชวยเกี่ยวกับพระมหากษัตริย ตั้งแตมาตรา ๘ 

ถึงมาตรา ๒๕ ไมไดแตะตองเลย นอกนัน้กม็ีการแกไขไปเยอะตามมาตราตาง ๆ ยกตวัอยาง เชน มาตรา ๓ 

วรรคสอง ที่ในรางบอกวาเปน นิติรัฐ ก็แกเปน นิติธรรม อยางนีน้ะครับ แลวที่บอกวา รวมทั้งองคกรอ่ืน 

ก็แกเปน องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ในมาตรา ๖ กต็ัดคําวา หรือกฎหมายประกอบ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐                     อัมพา ๑/๓ 

 

รัฐธรรมนูญ ออกไปแลวนะครับ เหตุผลที่ตดัออกไปก็คือวา เนื่องมาจากวาทางคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ ฝายเลขาตัง้ใจที่จะยกระดับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูใหมีศักดิ์สูงกวากฎหมายธรรมดา 

ซึ่งที่ประชุมกพ็ูดแลววานี่เปนการรื้อระบบกฎหมายไปเลยนะครับ เพราะวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ก็มีสถานะเหมือนกับกฎหมายธรรมดา เพราะฉะนัน้จะใหกฎหมายธรรมดาขัดกับกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญถอืเปนอันโมฆะหมดนีม่ันก็เปนการเปลีย่นระบบกฎหมายไปหมดเลย เพราะฉะนัน้เขาก็เลยตัด

คํานี้ออกไป เพราะฉะนัน้กย็กใหรัฐธรรมนูญใหญอยูฉบับเดียวกพ็อแลว ทนีี้ผมยกตัวอยางใหทานฟงวา 

ไดมีการแกไขไปเยอะแยะหมดนะครับ ซึ่งทีแ่กไปนี้ก็ยงัไมไดยุติก็จะไปพดูกันที่บางแสนอีกทีหนึ่ง   

  

                                - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐       ธนัชญา ๒/๑ 

 

มาตรา ๒๙ วรรคสอง ก็ปรับใหมหมดนะครับ บังเอิญผมไมไดจด Wording ที่เขาปรบัใหมมาดวย แลวก ็

มาตรา ๓๘ วรรคสอง ที่มีขีดเสนใต พอตัดออก ก็แกเปน เร่ิมดวยคําวา การแกรายงานจะทําไมได เวนแต

โดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายไวเลย เพื่อประโยชนแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการปกปอง 

ภัยพิบัติสาธารณะ อันนี้ก็ปรับแกไป  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  จะกระทาํมิไดนะครับ 

  ประธาน  :  จะกระทาํไมไดเวนแตเลย ใชบรรทัดเดียวกนัเลยไมข้ึนวรรคใหมอยางนี ้

เปนตนครับ เพราะวาที่เขายกรางมานี่ทีย่งัไมเปนมาตราก็ม ีบางทีเขยีนเปนแนวความคิดไวเฉย ๆ ก็ม ี

นะครับ ถาเปดดูขางในเราจะเหน็แลว ผมวาอนันี้เราก็ไปอาน ๆ ดูแคนั้นเอง เราคงยังไมตองทําอะไร

ประมาณนัน้นะครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็อาจจะมีวาสะดุดตรงไหน อยางทีท่านประธานไดเคยเรียน 

ที่ประชุมไวคร้ังที่แลววา กพ็ยายามทําบนัทึกขอสังเกตมา แลวทานประธานจะไดเอาไป อยางคราวที่แลว 

เราบนในเรื่องระบบไตสวนกด็ี วิ. อาญานีน่ะครับ พอเราบน ๆ ปุบ ผมไปบนกับทานประธานอัครวิทยดวย 

ก็หายไปเลย ก็ดีจะไดไมตองมา โอโห อยางนั้น มาถกแถลงอีกเยอะเลยครับอาจารย 

  ประธาน  :  ผมก็มีสวนที่หารือเมื่อกี้ แลวกส็วนที่หารือในกรรมการชุดใหญ ซึง่ 

ทานเสริมเกยีรติอาจจะตองรับภาระดูแลตรงนัน้อีกทหีนึง่ อันนัน้ชุดใหญเราอาจจะประชุมตอจากชดุเล็ก 

ของเรานีน้ะครับ ไมทราบวาทานกรรมการมีอะไรจะเสนออีกไหมครับ เดี๋ยววนันี้ก็ขอความกรุณาฝายเลขา 

ชวยถามอนุกรรมาธิการ เช็คใหแน ใครจะไปหรือไม แลวไปไปอยางไรนะครับ 

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานประธานที่มีความเขมแข็งนะครับ สามารถนําราง

รัฐธรรมนูญทีส่ด ๆ รอน ๆ ครบมาตราทัง้ฉบับมาใหพวกเราไดนี่ถือวา เปนเรื่องสุดฮอต แลวก็ชืน่ชมนะครับ 

เพราะวาถาไมใชทานประธานชื่อมานิจ นี่อาจจะไมไดมาเร็วอยางนี ้ตองขอบคุณครับ แลวก็ในสวนที่ไป 

บางแสน  ผมขอยื่นความจาํนงวา ผมไปเองกับรัฐสภานะครับ คิดวามันตองคนวิง่เขาวิ่งออกกันเยอะ  

ตรงนั้นอาจจะมีคน พี่สุพจน มีคนวิง่ทัง้วนั ไดครับ มีคนออกคนที่เปนหวงครับ  

ประธาน  :  ในการพิจารณาตรวจรางเราจะมีอะไรตองคุยกันอีกไหมครับ 

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  : ผมขออนุญาตทานประธานวา อยากจะฝากในชุด 

อนุกรรมาธกิารของเรา ใหชวยกรุณาเมื่อทานประธานกลาวมาดวยความยาก กรุณานําไปอาน ไปอานแลว

อยางที่คราวทีแ่ลว ทานประธานก็ไดใหอนกุรรมาธิการเขาประชุมอยูในกรรมาธิการชดุใหญหลาย ๆ ทาน 

นะครับ แลวชดุใหญก็รูสึกวาก็พอใจ  โดยเฉพาะทานเลขาสุพจนก็ไดมีบทบาทในการไปติติงวา หลาย ๆ 

อยาง เชนวา ในเรื่องเดียวกนัในรัฐธรรมนูญเขาใชถอยคําถอยคําแตกตาง ซึ่งมนัตองใชถอยคําแบบเดียวกนั 

อันนีก้็ยกตวัอยาง สวนเรื่องคําที่จะบรรจนุีก้็มันก็ดีแตวาของเรานี้ไดสาระ เพยีงแตรบกวนพี่สุพจนวาสิ่งที ่
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วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐       ธนัชญา ๒/๒ 

 

ติติงใหทาํเปนเอกสาร เพราะวาจะไดไปยื่นกับชุดกรรมาธิการใหญ แลวก็เขาจะไดนําไปเสนอในยกรางหรือ

วา สสร.ก็แลวแต  อันนี้ก็เปนผลงานของชดุของทานมานิจนะครับ เราก็ตองขอบคุณ แลวฝากหนอยวา 

กรุณาไปอานแลวก็ขอติติงนี่นะครับ ถาเราไมอยากทาํ Paper ก็เขียนเปน Note มาแลวใหทานเลขาสุพจน 

ทานเลขาตองการจะไปรวมและนําเสนอกบักรรมาธิการใหญ ขอบคุณทานประธาน   

  ประธาน  :  ทีนี้ทางฝายเลขานี่เราจะมีเครือ่งคอมพวิเตอรเฉพาะของเราดวยนะครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอหารือนิดหนึ่ง Note book  ที่ผมไดไปนี่นะครับ ผมไมไดใช

เลยนะครับ เกบ็ไวในหองอยางเรียบรอยเลย ผมกาํลังคิดวา ถาเอามาคืนก็ไดเลย ถาไมใชจริง ๆ เราจะไม

ตองมารับภาระในการดูแลของหลวง นาจะไดใชไหม เพราะวาเอาไวแลวไมไดใชเหมือนกับวาพี่มานิจก็เอา

เก็บไวในบานแลวผมเกิดไมมีคืนพี่มานิจพีก่็ยุงเลย  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ทานประธานครับ เมื่อเราไปที่บางแสน ถาสมมตุิคณะกรรมาธิการ 

ยกรางนัน้มีการประชุมเชา พอประชุมมาตรา ๑ ๒ ๓ ๔ ทมีงานก็จะเอาไปพิมพ ถาไปพิมพนัน้ผมวา 

พิมพงานที่โนนเอาไปพมิพ พิมพแลวถาไดเลย ผมวาของเรานัง่ดูเลย ผมวาจะดนีะ สมมุติถาใหเย็นกลางคนื

เราดู แตวาประธานทานพักผอน เพราะวาวันรุงขึน้ทานประธานจะตองเขาคณะใหญ เพราะถาจะให

ประธานมานั่งดวยเดี๋ยวไมไหว คือผมคิดวาอยางนัน้นะครับ 

  ประธาน  :  นาจะได เพราะวาเขาก็ทาํงานมีประสิทธิภาพมาก อยางเมื่อวาน ผมขอเอา 

ตัดตอนมาเฉพาะเรื่องของเสรีภาพสื่อทาํมาใหไดเรียบรอย ตอนที่เขาคุยกันเปนอยางไร 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็เสริมพี่สุพจนกับทานประธานหนอยวา บรรยากาศที่ทาน 

จะไปรวมกับชุดยกรางบางแสน ในกรณีตอนทีย่กรางเขาประชุม ถาพวกเราที่อยูไดเขาประชุมดวย เราก ็

จะไดประโยชนในการที่เขาจะตองแถลงในบางประเด็น เสร็จแลวพอตอนเขาหมดวาระ เราหมดเวลา 

ในแตละวัน เราก็ประชุมเรา กลางคนืเราทาํงานได วัยเรานี่คงไมทองราตรีแลว เรากม็านัง่คุยแลวก็จะไดเอา 

ส่ิงที่เขาผานไป ๑ วนั แลวเราไดยินกับหทูี่เขาประชุมแถลง เราจะไดดูวา มปีระเดน็จะแกไขอยางไร บางท ี

เราอาจจะคนัปากในตอนนัน้แตเราพูดไมได เพราะเราไมใชชุดยกราง เราก็โนตของเรามาแลวเรากเ็อา 

มาเก็บมาคุยกนั เสร็จแลวจะเปนผลงานของทาน ของชดุของเราในการที่จะไปแกไขไดนะครับ ผมกค็ิดวา 

วัน ๆ หนึ่งคือ เขาเสร็จวนัเราก็เสร็จวนัหนึง่ตามกนัไปเลย เขากลับมาจากบางแสนเรียบรอยแลว เราก ็

เรียบรอยดวย พรอมที่จะเอามาเสนอชุดกรรมาธิการใหญเลย ก็ดีครับ 

  ประธาน  :  ถาฟงคงไมมีปญหาอะไรเหมอืนคราวที่แลวที่ชะอํา คนนอกฝรั่งกฟ็งนักขาว 

ก็ฟงไดตลอด เราเปนอนุกรรมาธิการก็ตองรับฟง ตองบอกขอที่ใหพวกเราดวยนะครับ 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผมขออนุญาตทานประธานครับ วันที่ ๑๑ สัมมนาเสร็จแลวนี ่

นะครับ วนัที่ ๑๒ อีกวนัเปนวันหยุดถงึวนัที่ ๑๖ และจะตองเสร็จภายในวนัที ่๑๙ นะครับ เพราะฉะนัน้ชวงนี ้
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วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐       ธนัชญา ๒/๓ 

 

เราจะทาํอยางไรดี คือในระหวางนี้เราอาจจะเสนอระหวางที่สัมมนาอาจจะเสนอไปได แตวาหลงัจากที่ครบ

ทั้งฉบับสมบูรณแลวนะครับ พวกเราตองมกีารประชุมอีกหรือไม 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  พี่อยาลมืสิวา สุดทายกอนทีจ่ะออกมาสูสายตาประชาชน 

มันเขา สสร. คงจะไมไดเอาชุดของกรรมาธิการยกราง ตรวจรางหรืออ่ืน ๆ ดูแคนัน้ มันตองมีภาพรวมจาก 

สสร. กอน เมือ่ภาพรวมจาก สสร. แลวถงึจะพิมพออกเผยแพรได ทนีีป้ระเด็นอยูตรงทีว่า สสร. มาทาํงาน 

ในชวงของสงกรานต ผมไมคอยมั่นใจครับวา สสร. ทั้งหมดจะวางหมด เพราะวามนัจะเปนชวงจงัหวะที ่

โดยปกติแลว ชวงเทศกาลสงกรานตทกุคนสวนใหญกจ็ะมีภารกิจสวนตัว เกี่ยวกับเร่ืองไปทําบุญรวมญาต ิ

ตางจังหวัดอะไรก็แลวแต ซึ่งผมไมมั่นใจตรงนี ้ผมยงัคิดวา ในกรณีอยางนัน้เราไมไดประชุมกันกอนวา 

มันควรจะเปนอยางที่ สสร. ออกขาวไหมวาวนัที ่๑๙ จะนํารางทีห่นึ่งเผยแพร ซึ่งถาเกิดวาเขามีการ

ปรึกษาหารือกันในที่ประชุม สสร. ผมคิดวาประเดน็จากวันที ่๑๘ ๑๙ อาจจะเปน ๒๐ หรือ ๒๑ ผานไปอีก

วันสองวนัก็ยงัได ผมยังคิดวาชวงเทศกาลสงกรานตถาเรียกประชุม สสร. จะมีสมาชกิมาหยอมแหยม ผม

มองภาพดูแลววา งานออกมามนัจะไมสวยเลย ผมกําลงัคิดวา การที่เลื่อนไปอีก ๒ – ๓ วนั เพื่อให สสร. 

เต็มรูปแบบมันนาจะดีกวา ซึ่งประเด็นนี้ผมวาอาจจะเสนอที่ประชุม สสร. ในวันจนัทรหนา แตกอนอ่ืนเราคง

จะตองหารือกบักรรมาธิการวิชาการของเรากอนคงจะไมโดยพลการครับ  

  ประธาน  :  คืออยางนี้ครับคุณสมเกียรติ การนาํรางออกเผยแพรในวนัที ่๑๙ ตาม

รัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นบอกวา เมื่อกรรมาธิการยกรางเสร็จแลวใหทาํไดเลย  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ใช แตวาพี่อยาลืมคิดวา อันนั้นมนัยงัมีบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญชั่วคราว แตวาโดยมารยาท ผมก็เชื่อวามารยาท เพราะวาเวลารางมนัก็รางโดยตอง สสร. 

รับผิดชอบดวย ผมคิดวา แมบทบัญญัติจะเปนอาํนาจของยกรางทําได ยกรางจะไมใหมาใหพวกเราดูกอน

เลยหรือ 

  ประธาน  :  คือ สสร. จะมีโอกาสตอนแปรญัตติ หลังจากเผยแพรอันนีอ้อกไปแลว 

มีความเหน็เขามา แลวเขายกรางอีกทนีั้น สสร. แปรญัติติได คืออยางนี้ครับ เมื่อตะกี้ผมไมไดเลา 

รายละเอียดเทาที่เขาคุยกันไว ทีว่างแผนไวนะครับวา วนัที ่๑๙ เปนวนัดีเดยที่จะเผยแพรราง แตจริง ๆ แลว 

มันจะออกมาตั้งแตวันที่ ๑๘ นะครับ เพราะวาการเอาไปสงโรงพิมพ ตามหนังสือพมิพตาง ๆ รวมทั้งไป 

พิมพเปนเลม เพื่อวนัที ่๑๙ จะไดออกมาเปนเลมมนัจะตองทํากอนลวงหนา เพราะฉะนัน้คิดวาอยางชาที่สุด 

วันที่ ๑๘ ตองเสร็จหมดแลว เมื่อวนัที ่๑๘ เสร็จหมดแลว งานของเราถาเผื่อเราประชมุไดวันที ่๑๖ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมมองดูแลว  ถาเปนโปรแกรมตามทีพ่ี่ไดแจง 

ผมคิดวา เรายิง่ควรจะตองไปที่บางแสนใหญเลย เพราะผมคิดวา เมือ่จบที่บางแสนเขาสงพิมพ เพราะฉะนัน้ 

เราจะตติิง ติตงิในเวทวีันนัน้วันตอวนั แลวจะไดประโยชนกวา พอกลับจากบางแสน ผมวาเขาทยอย 
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วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐       ธนัชญา ๒/๔ 

 

เขาพิมพแลว ถาเรามานั่งประชุมวิชาการเรานี่นะ ถาชาเขาไมรอแลว คือประชุมเดินตามหลงัไมทนัสิ่งที่เรา

ทําทันก็คือวา ไปบางแสนประกบคูอยางนี ้แลวจะไดประโยชนมากเลย ผมคิดวาชวงวนัที ่๖ ถงึ ๑๑ เปน 

Timing ที่สองอยางนี่จะตองไปดวยกัน ขอบคุณ 

  ประธาน  :  คณะวิชาการของเรานี ่ถาเราสามารถเสนอใหกอน ถาเสนอใหกอนไดเราก็ทาํ 

ถาเสนอกอนไมทันก็บอกวาไดสงเขาไปแลวอยางนี ้แตวาฝากไวทางฝายทมีคณะใหญนาจะประชมุสัก ๑๖ 

๑๗ นี้นะครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทีนี้มนัจะตามไมทันจริง ๆ ทานประธาน คอืวันที่ ๑๙ เผยแพร 

วันที่ ๑๖ วนัที ่๑๗ ถาเกิดวาทานประธานประชุมนีน้ะครับ โรงพมิพพมิพไปหมดแลว ใหผมคิดวา มันเปน

ตัวหนังสือไปหมดแลว มันจะไมไดประโยชนในการไปทาํอะไรเลย ผมยังคิดวา ในชดุตรวจรางนีน้ะครับ   

ถาเปนไปไดนะครับ มันควรจะไปทั้งคณะชุดวิชาการทัง้หมดเลย ไปนัง่ทาํงานกันตรงนัน้ คือยกรางตรวจราง

มันควรไปอยูดวยกนั และของเราชุดตรวจรางเราก็แบงเปนอนกุรรมาธิการ ๒ – ๓ อนุกรรมาธกิารก็แลวแต 

แตอนุกรรมาธกิารอีก ๒ อันอาจจะไมจําเปน กเ็อาชุดกรรมาธิการวิชาการกับชุดอนุกรรมาธกิารตรวจรางไป

ดวยกนัหมด แลวทนีี้ถาเกิดวาใครไปกระทบก็ไมเปนไร ผมคิดวาจะเหมาะกวา อยางไรชวยลองพิจารณาดู

แลวเราลองเสนอที่ประชุม 

  ประธาน  :  อาจารยอุดมจะไปบางแสนดวยหรือเปลา  

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ไมไปทุกวนันะครับ บางวัน 

  ประธาน  :  คืออยางนี้ครับ เนื่องจากวาเวลามันกระชั้นชิดมาก วนัที ่๑๙ เขาจะเผยแพร 

เพราะฉะนัน้กรรมวิธีกอนวนัที่ ๑๙ ประมาณเย็นวันที่ ๑๗ หรือวนัที่ ๑๘ นะครับ รางนี่จะตองเสร็จแลว 

เสร็จแลวหมายความวาพิมพเสร็จ แลวเรามาดูเสร็จ เพราะฉะนัน้ทานประธานทานอัครวิทยก็บอกวา  

คณะเราควรจะไปดวย ซึง่ไดคุยกันไปแลวเมื่อกี้วา อยากใหไปกัน เวนแตวาติดธุระจําเปนจริง ๆ อันนี้ก ็

ไมทราบจะทําอยางไรนะครับ แตวาถาไปแลวอยากใหไปกัน แลวเราจะไดดูกันวนัตอวันไปเลย เสร็จแลว 

กอนที่เขาจะพมิพในวันที่ ๑๘ ถาเผื่อเปนไปได เราก็ประชุมคณะใหญของเราทีน่ี่อีกทีหนึ่ง ทาํมาใหที ่

ประชุมใหญ Approve ทําไปอยางนัน้นะครับ  

 

            - ๓/๑  
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วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐                    อัมพา ๓/๑ 

 

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ที่ผมเรียนเมื่อกี้นีห้มายถงึวาในชวง ๑๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

ภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญของเราจะมีการประชุมหรือไม เพื่อที่จะ Save กับงาน

ที่จะเขาสูคณะกรรมาธกิารชุดใหญอยางไรหรือเปลา หลังจากที่เรากลับจากบางแสนแลว คือเราจะได 

ฉบับสมบูรณมา เมื่อเราไดฉบับสมบูรณมาแลวคณะอนุกรรมาธกิารของเราจะตองมีการมาดูกันอีกทหีรือ 

มีการประชุมกนัอีกทีหรือไมนะครับ คือหมายถงึชวงวนัที ่๑๑ – ๑๖ เมษายนครับ 

  ประธาน  :  ทีคุ่ยกันเมื่อวานนี้ในหมูคณะกรรมาธิการก็อยากจะใหพักผอนกนั ถาเปน 

ไปไดวันที่ ๑๖ หรือวนัที ่๑๗ ถาเผื่อมีโอกาสจะใหประชุม 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เราจะรูภารกิจของเราในชวงเทศกาลสงกรานตวาเราควรจะ

ทุมเทหรือไม คงจะดูวนัที่เราไปบางแสนวาภารกิจเราจบ หรือวามงีานเรงดวนอะไร คือถาไมเรงดวน อยางที่

ผมกราบเรียน ปกติเรากธ็รรมเนียมไทยก็ตองไปทําบุญรวมญาติกนั เวนแตจะมีเร่ืองเรงดวนจาํเปนอยางยิ่ง

นะครับ 

  ประธาน  :  เรียนทานอาจารยอุดม รางที่ไดมาใหมนี่ก็เอาไปอาน ๆ ดูแลวกัน อานดูแลวก็

เอาไปเทียบกบัที่บางแสน เพราะวาเทาทีแ่จกมาเมื่อวานนีก้็แกไปเยอะแลวครับ วนันี้มีประชุมก็แกอีกครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือทุกอยางถาออกมาเปนเลมก็คอนขางอุนใจแลว เพยีงแตวา

ตอนนี้มาดูไลมาตราแลว เหน็ดวย หรือไมเห็นดวย ปรับแกอยางไร ซึ่งตรงนี้มนังายครบั จริง ๆ นะครับ 

ทานประธานผมเองเคยคิดอยูเสมอวา ถาจะใหรัฐธรรมนูญออกมาสวยหรนูะครับ กติกา ขอบังคับของ 

การประชุมสภามาใชไมคอยจะเหมาะเทาไร เพราะวากตกิาทีว่าคนจะอภิปรายไดตองยืน่ญัตติหรือวา 

ตองสนับสนุน ซึ่งตรงนี้มนัตีกรอบทําใหการแสดงความคดิเห็นแคบลง เพราะตอนนัน้บางคนอาจจะไมได 

ดูวาควรจะยื่นญัตติไหม แตพอมาฟงคนพดูตัวเองมาประชุมเกิดแนวความคิดที่ดีแตก็พูดไมได เพราะไมมี

สิทธิ ตรงนี้ผมวาถาเรามกีารพิจารณาวาตองการรัฐธรรมนูญที่สวยหรูนะครับ แลวเราก็ไลมาตราทีว่านี ่

เอาเฉพาะที่สําคัญนะครับ แลวก็จะไดตกผลึกที่ดีมากตรงที่วาแนวความคิดบางอยาง ถาหากวาให สสร.  

ไดแสดงความคิดเห็น ขอยุตอิอกมามนัจะสวยกวาที่จะใหคนออกความคิดเห็นเพียงมีติดตามญัตติเทานั้น

แตก็มีขอเสียเหมือนกันที่ผมวาอภิปรายกวางขวางนี่ จะไปเจอกรณี สสร. บางทานไมคอยมีกติกา กรอบแรก

ก็พูดไมมีประเด็นสําคัญ แลวก็ตีรวน แลวบางทีก็เกิดประเด็นที่วาไมยอมแพกันมีเหมือนกนัครับคือ 

ผมคิดวา สสร. จริง ๆ แลวควรจะใชมารยาทในการอภิปรายอยาใหรุนแรงเหมือนกับนักการเมืองแทจริง  

แตปรากฏวามีเหมือนกนัครับ บางชวงพวกเราจะเหน็วาไมนาจะมหีลดุมาเลย ก็เลยกลัวพวกนี้ ถาจะให 

อภิปรายกวางขวางแลวไปเจอพวกนีน้ะ มาตราหนึง่นี่ไมมเีร่ืองสําคัญแตผานได เพราะพวกตีรวนไมยอมแพ

กันนี่ ก็ฝากดนูะ ผมเคยคิดเสมอวาบางครัง้อยากจะใหทานประธานทีป่ระชุม สรร. โนต เวนใชขอบังคับ  

อันนีก้็เปนเพียงแนวคิดนะ แตถึงเวลาจําเปนจริงผมอาจจะบางมาตรากไ็ด  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐                    อัมพา ๓/๒ 

 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้กพ็ดูในสภาก็แลวกันนะครับ แตผมมีขอมูลอีกอันหนึง่ที่อยากจะ

เลาใหฟงก็คือวา คณะกรรมาธิการเขานัดวันที่ ๑๐ เมษายน อยาใหกรรมาธิการไปไหน เนื่องจากจะลงมติ

กันแลว บางประเด็นในแตละมาตรานี่มี ๒ ทาง จะเอาอยางไรทีจ่ะลงมติวันที่ ๑๐ เมษายน เพราะฉะนัน้ 

เย็นวันที่ ๑๐ เมษายน รางก็เกือบสมบูรณแลวครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  : ผมดีใจที่ทานประธานมานิจไดแจงใหเราทราบ แสดงวามอียู

หลายประเด็นที่ความเหน็ก้าํกึ่ง อาจจะมีประเด็นนี้ดวยหรือเปลาครับประเด็นนี้คงจบไปแลวนายกรฐัมนตรี

มาจากไหน 

  ประธาน  :  อันนี้คงจบไปแลวนะครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  มีประเด็นอื่น ๆ อีก 

  ประธาน  :  มปีระเด็นซึ่งเมือ่วานเราตีตกไปแลว แตปรากฏวาพยายามยกขึ้นมาใหม 

ก็คือวาประเดน็มาตรา ๗ ฝายเลขาก็ยกรางมาบอกวา ใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินจิฉัยกรณีที่ไมไดบัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนญูวาจะปฏิบัตอิยางไร ก็เขายกรางมาใหศาลรัฐธรรมนญูตัดสิน อันนีก้็มีขออภิปรายบอกวา

เมื่อปญหาเกดิขึ้นกับหนวยงานไหนก็ใหหนวยงานนั้นเขาเปนผูวินจิฉัย ทาํไมตองใหศาลรัฐธรรมนญูมา

วินิจฉัยเลา ก็เถียงกันอยูนานครับ ผมบอกวาก็สนับสนนุความเหน็ที่วา ปญหาเกิดขึ้นกับหนวยงานไหน 

ก็ใหหนวยงานนั้นก็ไปวินจิฉัยเอง การใหศาลรัฐธรรมนญูเปนผูวนิิจฉัยนัน้บางทมีันอาจจะไมคอยจะถูกตอง 

อาจจะไมทราบเรื่อง ไมทราบอะไร เพราะฉะนัน้ตองขนพยานหลักฐานอะไรไปแสดงเปนการใหญเลย  

แตวาเขาจะหาทางออกอยางนีว้า จะตั้งคณะผูวินิจฉัยขึน้มาประกอบดวยคน ๗ – ๘ คนนะครับ ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีมีผูนําฝายคาน ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลฎีกา ใครตอใคร ๗ – ๘ คนมาวนิจิฉัย 

กรณีตามมาตรา ๗ หรือวากรณีที่เกิดเหต ุซึ่งแกปญหาทางออกไมไดในบานในเมืองนี้  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ ประเด็นนี้เปนประเด็นที่ทาํใหมกีารหยิบมา

แกไขรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ อยางยิง่เลย ที่วาทางตนันี ่ทางตันเชนวาตั้งผูวา สตง. ทําไมไมเอามาคนเดียว 

ใหวุฒิสภาเหน็ชอบ การตั้ง ป.ป.ช. นี่ ๑๘ คน ขอลาออกไป ๑ คน เหลอื ๑๗ คน ไมครบ ๑๘ คนนีช่อบไหม 

แลวพอเลือกผูแทน Party List ออกไปคนหนึง่ไปบวชพระนี่ แลวเปดสภาไมไดเพราะวาขาด  Party List           

ไป ๑ คน แลวไมมีกติกาบอกวา Party List จะเลือกตั้งซอมไดนี่ แลวกเ็ปนชองวาง ตรงนี้ก็เปนเหตทุี่วา 

ตองหาทางออกใหได อยางที่ทานประธานวา ทีนีม้าตรา ๗ ซึ่งเปนมาตราเหมือนกับกําปนทุบดินนะครับ  

ก็ยังเหมือนเลย ไมมีการปรับเปลี่ยน แลวโดยเฉพาะบางคนไปตีความ ไปโยนใหพระเจาอยูหัวมาแกปญหา  

ซึ่งไมสมควรอยางยิ่งนะครับ ผมเหน็ดวยนะครับวาไมสมควรอยางยิ่ง ทีนี้บอกใหวินจิฉัยตามประเพณี  

ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี ่กาํปนทุบดินจรงิ ๆ ประเพณีแตละคนไมเหมอืนกนักับความ 

ตองการมนักต็ีความไปเปนของตัวเองหมดเลยใชไหมครับ ตัวนี้ผมเหน็วาไมเหมาะอยางยิ่งเลย ทนีี้ประเด็น 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐                    อัมพา ๓/๓ 

 

อยางทีท่านประธานมานิจวา ควรจะเปนปญหาใครก็ใหคนนัน้แกนี ่อยางนี้ผมยกมา ๔ อยางจะใหใครแก 

ปญหาที่วาผูวา สตง. ก็ด ีป.ป.ช. ก็ดี Party List ๑๐๐ คนออกไป ๑ คนก็ดีนี ่มนัก็ไมมีใครแกได ประเด็น 

ก็สูที่วาเขาเสนอวาควรจะมคีณะหนึง่ ๗ – ๘ คน เปนคนตัดสินนี่มนัก็ดเีหมือนกนั แตคําวา ดีเหมือนกนันี ่

นะครับ มนัก็มขีอสังเกตอยูเหมือนกันวา ๗ – ๘ คนนี่มนัจะใชดุลพนิจิอยางอิสระจริงไหม ปราศจาก 

การ Lobby จริงไหม เพราะวาบานเราฮั้วกัน ผมใชคําวา ฮัว้กนั ขอโทษนะครับทานประธาน การที่เราเขามา 

๑๐๐ คนก็เหมือนฮั้วเขามานะ คือหลุดเขามา โดยไมมฮีั้วนีย่ากมากเลย ยกรางรัฐธรรมนูญ ๓๕ คนก็มทีี่มา

ทุกคน ผมไมมทีี่มาผมได ๒๒ แตม ผมยงัดีใจตายเลย อันนีก้็กราบเรียนทานประธานมานิจดวยเหมือน

พี่ชายผมนะ อีสานรัฐธรรมนญูบานเรานี่มนัโดนตัง้ขอรังเกียจนะ เขาก็เลยตองตั้งองคกรขึ้นมาเพราะวาศาล

รัฐธรรมนูญในอดีตมีบางครั้ง ก็ตัดสินไปในลักษณะเหมือนกับวามีใบส่ังมาประมาณนี้ แตทนีี้คําวา 

ตั้งองคกรขึ้นมา นี่เขาบอกวามาหลายทางมัน Lobby ยาก แตไมไดหมายความวาจะ Lobby ไมได มันก็

ตองมีขอยุติ กเ็หมือนอยางมศีาลชั้นตน อุทธรณ ฎีกานะทานมหินทร ความจรงิศาลฎกีาไมใชวาจะดีเลิศนะ 

แตสุดทายก็ตองยุติ แทนที่วาตองเขาสูอยางที่ทานมานจิวา วนัที ่๑๐ – ๑๑ นี่คงทะเลาะกนันาดูในเรื่องนี้วา

จะใหอํานาจศาลรัฐธรรมนญูหรือคณะบุคคล แนนอน แตละคนจะตองหาเหตหุาผลมา แตส่ิงสาํคัญที่สุดผม

กําลังมองนะครับทุกวนันี ้ถาหากวา คนที่ปฏิบัติกฎหมายไมมีปญหานะ กฎหมายไมตองมานั่งรางหรอก  

ตอใหรางวนันีน้ะปญหากเ็กดิขึ้นได เหมือนกับเร่ืองโจรกรรมรถ ที่พยายามทําเครื่องปองกนัขโมยรถเทาไร

เดี๋ยวก็แกได ขโมยได แตก็ตองพยายามทาํ อันนี้กเ็หมือนกนักฎหมายทานรางไปเทาไรเดี๋ยวก็มีคนพยายาม

หาทางออก ผมชอบทานประธานมานิจเทาทนัเหตุการณ แลวกห็ยิบปญหาอนันี้มาตรา ๒๗/๑ จะตอง

ทะเลาะกนัมากเลยครับ 

  นายมหนิทร สุรดินทรกรู  :  ขออนุญาตครับ คือผมอานดูแลว มาตรา ๗ แท ๆ มาโยง

มาตรา ๒๗ ความจรงิไมตองมาใสไวนีห่รอก เอาไปตอทายเหมือนเดมิก็ได ทนีี้อยางทีท่านประธานวา 

ผมเหน็ดวยนะครับ ในการที่บัญญัติวาในกรณีที่ใหวนิจิฉัยไปตามกรณีนั้น ผมวาถกู คือหนวยงานไหน 

มีปญหาใหหนวยงานวนิิจฉัยเอง คือถาไมมกี็ใชประเพณทีั่วไป ถาไมมีใชกฎหมายใกลเคียง ถาไมมใีหใช

กฎหมายทัว่ไปมันถกูตองอยูแลว ทีนีท้างฝายปกครองถามีกรณีปญหาอยางนี ้ฝายปกครองเขารูดีวาจะแก

อยางไร จะมาใหคนอื่นมาตัง้ ใหหนวยงานแกผมวาไมถกู 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ในกฏหมายบอกวาตองครบ ๕๐๐ คน เปดประชุมคร้ังแรก 

ถาตอไปไมครบไมเปนไร อันนี้เปดทางตนัหรือวาดาน ป.ป.ช. ไมครบ ๑๘ คน ใหวุฒสิภาเลือกตั้งเกิดออกไป 

๑ คนรูวาตัวเองเปนไมประดับ ไมมีทางได และไมครบ ๑๘ คนไปที่วฒุิสภา แลวจะทําอยางไร ใครจะเปน 

คนวนิิจฉัยทาน อันนี้ตางหากที่วาเราจะตองหามาตราหนึ่งมาแกปญหา ซึง่ทานประธานมานิจบอกวา

ความเห็นมาตรา ๒๗/๑ มันมี ๒ ทางนะครับ        - ๔/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐                    ธนัชญา ๔/๑ 

 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต   :  ผมไมทราบพวกมาตราที่ไดพิจารณาผาน ๆ ไปแลว 

นี่นะครับ บางอันยังสามารถที่จะกลับมา ยงัไมตกลง ผมจึงอยากฝากเรื่องนี้มีการเปดเผยหรือไขขาว 

เพราะวาตาํรวจเขาใชวิธกีารแถลงขาวตลอด ซึ่งในความเห็นและผมคิดวา พอดีไปเขียนวา เพื่อประโยชน

สาธารณะ ตํารวจก็จะใชอางมาตรานี้โดยการบอกวา ก็ไมเหน็บอกนี่วาตองไปเขียนกฎหมายอะไร ก็อาง

รัฐธรรมนูญวามีขอยกเวนไวเพื่อประโยชนสาธารณะ ซึ่งผมก็วาตรงนีถ้าเขียนเหมือนกบัมาตราอื่นเสยี 

มันก็จะจบ วาถาเกิดตํารวจผมเหน็ดวยนะครับวา ตาํรวจก็ตองมีแถลงขาวได แตวามันควรจะตองมี

รายละเอียดไมใชไปเขียนอาง 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  : แถลงวามีอยูในขอบจํากัดสนบัสนุนอาจารยตรงนัน้ก็คืองาน

นั้นเขาพูดกนัเยอะวา มนัมีรัฐธรรมนูญอยูอันหนึ่งวา คนเราจะปฏิบัติแบบเปนจาํเลยหรือคนตองโทษไมได

เวนแตมีคําสัง่ที่สุดวา ทาํผิดใชไหมครับ แตปรากฏวาชอบแถลงขาว ไปจับยาบามา เอามาเรยีงเตม็เลยแลว

เอาเรามานัง่อยางนีน้ะครับ ผมถามเลยวา พี่มานิจ พีม่หนิทร พี่สุกรี พีสุ่พจน รูจักผมนี่ ไอนี่ลอยาบาแลว  

ยังไมรูอะไรจริง ๆ ผมโดนตํารวจแกลงยัดยาบาใหผม ผมตายแลว เพราะพี่ ๔ คน ๕ คน  แลวก็ลูกผมเพื่อน

ลอพอคายาบา นี่คือเปนการถูกเหมือนแกลงคนคนมีความผิดแลว อาจารยอุดม ตรงนี้มนัเปนการละเมิด

อยางรนุแรงเลย การแถลงขาวแลวมนักระทบงานผมดวย  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ขออนุญาตทานประธานครับ เดีย๋วทานประธานขอเวลานิดหนึ่ง 

ความจริงทานประธานไปกอน คุยกับทานเสริมเกียรติก็ไดนะครับ ขอเวลานิดหนึ่ง มสีาระนิดหนึง่ที่ยงักังวล

อยูครับ  คือในสาระที่ดูทัง้หมด เทาที่ใหไปกอนนั้นนะครับ มีหลายมาตราตาง ๆ นี่กเ็หมือนป ๒๕๔๐  

นะครับ ทีนี้มนัมาตัดขอความออกเฉพาะบางตอน อยางเชนตวัอยางนะครับ มาตราตาง ๆ ที่มีอยูนี่เปน

กรรมสิทธิ์ของแตละคนที่กาํหนดไว ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ทนีี้ตอนทายของมาตราตาง ๆ เหลานี้ของป ๒๕๔๐ จะมี

ตบทายดวยทัง้นี ้ตามที่กฎหมายกาํหนด ตามทีก่ฎหมายบัญญัตินะครับ แลวพอมารางใหมนีก่็ตัดตรง ทัง้นี ้

ตามทีก่ฎหมายบัญญัตินี้ออกนะครับ ผมมาคิดดูวา เนื่องจากวาการที่ใหสิทธิข้ึนมาแลวนีน่ะครับ แตตอนที่

ป ๒๕๔๐ มีกฎหมายจะออกตามออกมาเกือบหมดแลวนะครับ แตมีบางสวนที่มีจาํกดัสิทธิบางนะครับ  

ซึ่งอันนี้ถาเผื่อตัดขอความตรงนี้ออก ขอความทั้งนี้ตามที่กฎหมายบญัญัตินี้ออกนะครับ มันก็จะทําให

กฎหมายทีม่ีอยูแลวเดิมที่ออกมาแลวนีน่ะครับ ก็จะขัดกบัรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับใหม เพราะฉะนัน้ตรงนี ้

ถาเผื่อวาเราจะคงตัวนี้เอาไว ก็เทากับวาเรายอมรับวา บางอยางที่กฎหมายที่ออกมาจากรัฐธรรมนญูฉบับนี้

มันก็ใชไดอยูแลว ถาจะมีแกไขก็ไปเขียนทหีลัง ไปแกไขโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทหีลงัอีกทหีนึง่ 

นะครับ ไมอยางนั้นถาเผื่อไมมีการแกไข  กฎหมายฉบับนั้นจะตกเปนโมฆะเลยนะครบั เพราะฉะนัน้ 

ตั้งหลายตอนที่เปนอยางนี ้ผมดูแลวครับ วาการจํากัดสิทธนิี้มันจะเขียนอยูในกฎหมายที่ติง่เอาไวเทานั้นเอง 

แตถาไมติ่งเอาไวในรัฐธรรมนูญนีน้ะครับ มันก็จะทาํใหขอจํากัดสิทธอัินนัน้เปนโมฆะเลยนะครับ  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐                    ธนัชญา ๔/๒ 

 

เพราะฉะนัน้ผมฝากทานประธานดูวา ทานจะไปอภิปรายกันในที่ประชุมวาเปนอยางไรบาง อันนี้ความเหน็

สวนตัวนะครบั 

  (การประชุมดําเนนิมาถงึตอนนี ้นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ ปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  คุณสุกรีครับ คือประเด็นนี้มนัก็มีความเหน็ที่มปีระโยชน แลวก็มีเหตุมีผล 

แตวาบางทานเขาบอกวา ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ สวนใหญจะเขยีนตรงเรื่องจํากัดสิทธ ิสวนใหญ 

นะครับ แตวามันก็มหีลายทีต่ามทีก่ฎหมายบัญญัติที่ไมไดจํากัดสิทธกิม็ีเขียนไวกลัวจะหลงลืมอะไรนี่ 

แตวาถาถามวา ถามนัมีส่ิงวา ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติหรือกําหนดนี่จะออกกฎหมายลูกไดไหม ก็ออก 

เยอะแยะเลย ในรัฐธรรมนูญที่วาดวยสทิธิเสรีภาพทีว่าทกุอยางนีท่ี่ไปออกกฎหมายลกูโดยไมมี ทัง้นี้  

ในสิ่งก็ออกเยอะแยะเลย ผมถึงบอกวา ทัง้นี้มนัเปนสิ่งทีว่า เขาเนนพิเศษหนอย ไมไดหมายความวา  

เมื่อไมไดมีส่ิงแลวกฎหมายที่ใชอยูแลวนี้จะเปนหมนัหรอืถูกยกเลิก โดยไมใชครับ กฎหมายมนัมอียูแลว  

ที่เขียนเพื่อใหเนนวาใหผูที่บริหารประเทศไปทํากฎหมายเสีย ใหมีกฎหมายบัญญัติ โดยเฉพาะเรื่องจํากัด

สิทธิของพี่ทีว่า ถาหากวา ไมมีกฎหมาย อยางเชนวา เมื่อกอนนี้เร่ืองการจับ การควบคุม การคนจะกระทาํ

มิได มันมีบทเฉพาะกาลใหไปแกกฎหมายลูกคือ วิ. อาญา เกือบจะใชไมทันนะพี่ ทนีี้วาถาไมออกกฎหมาย

ลูก คือมันแก วิ. อาญา ฉบับ ๒๒ มนักย็ังใชอยางเดมิ ๆ อยู ยังจับอยางไรกันอยู อันนีก้็ยกตวัอยางที่วา  

คําวา กฎหมายบัญญัติ มันเปนการเนนวา กลัวรัฐบาลจะไมไปออกกฎหมาย แตไมไดหมายความวา  

ถาไมเนนไวจะออกกฎหมายไมได ก็กราบเรียนวาผมจะเอาความคิดนี้ไปเสนอเหมอืนกนั คือจะเอาอยางไร 

ก็ไมใชวามบีาง ไมมีบางใชไหมพี ่แตผมเขาใจวา เขาจะใสเฉพาะที่เขาอยากจะเนนเทานั้น เขาก็เปนเหตุผล

นะพี ่

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ขอบคุณครับทานประธาน คือ คาํพูดของผมคอืหมายความวา 

ถึงแมจะไมมกีฎหมายใหม กฎหมายใหมไมไดเขียนเอาไวนีน่ะครับ ถงึแมวาจะไมมีกฎหมายเดิมมอียูแลว  

การที่รัฐบาลจะมาออกกฎหมายใหม เพื่อจะมาสรางขอจํากัดสิทธินะครับ ถาเผื่อไมมีเขียนไวในกฎหมาย 

นะครับ จะทําไมไดนะครับ เพราะฉะนัน้ตรงนี้คือที่วา จริง ๆ แลวเปนบางอยาง ผมจะยกตัวอยางเชน 

เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองเวนคนื  เร่ืองกฎหมายที่กระทบกระเทือนถงึสิทธิของคนอืน่เขานี่ ถาเผื่อวา 

สวนราชการจะไปออกกฎหมายเพื่อที่จะไดมาซึ่งทรัพยสินสวนตรงนัน้นีน่ะครับ มนัจะมีปญหา 

  ประธาน  :  ถาไมมีพรรคนี้กค็งหาไมได 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  คืออยากจะฝากเอาไวเพื่อที่จะได 

  ประธาน  :  กรณีจํากัดสิทธกิ็มีกนัเหมือนเดิม 

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ในกรณีอยางนี้หลาย ๆ มาตรากค็งจะตองไปตรวจใหมนะครบั 

ตองไปดูอีกทคีรับ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐                    ธนัชญา ๔/๓ 

 

  ประธาน  :  การที่จะเอาไปสรางเพื่อประโยชนสาธารณะตองดูกันอกีที  แตวาใน

รัฐธรรมนูญบอกวาทําไมได เวนแตถาไมมเีวนแตทาํไมได 

  รองศาสตราจารยอุดม   รัฐอมฤต  :  ผมต้ังขอสังเกตบางอยางเกีย่วกบัเร่ืองขอความที่มี

การใชกนัในการยกรางนีน่ะครับ มันจะมีขอความที่เปนศัพทเทคนิคทีอ่าจจะยงัไมใชเร่ืองที่ใชกนัโดยทั่วไป 

ผมยกตัวอยางเชน คําวา นติิรัฐ หนึง่นะครับ แลวก็หลกันิติรัฐกับเร่ืองระบบไตสวน   

  ประธาน  : ขออนุญาตครับ เมื่อกี้ทานมานจิบอกวาแกเปนยุติธรรม 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  หมายถึงวา ถาเกิดขอความซึง่มีลักษณะเปนขอความ

ประเภทที่ตองเปนคําอธิบาย คือจริง ๆ ถานิติรัฐ  Legal state  หลักการก็คือวา ใหเปนรัฐที่เคารพสทิธิ

เสรีภาพของบคุคลโดยมีการดําเนนิการทั้งหลายทัง้ปวงที่ตองเนนใหเห็นวามกีระบวนการในการคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของบุคคลนะครับ หลักการกค็ือ ใหถือกฎหมายเปนใหญ นิติธรรมจริง ๆ แลวก็เปนเรื่องของ

การที่ใหความยุติธรรมนั่นเอง ก็คือความยตุิธรรมตามกฎหมายนะครบั หมายถึงวา ก็ไมไดบอกวากฎหมาย 

หมายความวาอยางไร แตคําวา นิติรัฐ มองคือ มนัมีทีม่าวา รัฐมันทะเลาะกนัวา รัฐเกดิขึ้นมาเพื่อทีจ่ะดูแล 

ผลประโยชนของใคร ฝายหนึ่งบอกวา ปจเจกบุคคล  

  ประธาน  :  คือผมสนใจอาจารยครับ วาใหมันมีความหมายแตกตางกัน เพื่อไมใหเขาใจ 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  เพราะฉะนัน้ตรงนีท้ีผ่มคิดวา อยากใหทาน เวลา 

จะเขียนอะไรใหชาวบานอานแลวเขาใจได 

ประธาน  :  ขอโทษ ผมไมอายหรอกพี่มหนิทร พี่สุกรี พีสุ่พจน ใหม ๆ  ผมงงเปนบาเลย 

อะไรนะบูรณาการ ผมอยูบานนอกเวลาเดนิขามสะพาน สะพานนี้บูรณะเมื่อ พ.ศ. นัน้ วันที่นี ้ผมกน็ั่งคิด 

ผมจะถาม พ.ร.บ. อายวาไมมีความรู ผมกพ็ยายามบูรณาการ เราไมรูเร่ืองบูรณาการ CEO อะไรนะครับ 

แลวก็ยังมีเยอะแยะใชไหมอาจารย คือผมชอบคนลาว ผมไปเมืองลาวนี่นะครับ พูดงายจงัเลยพี่มหนิทร 

ไฟแดงก็ไปอํานาจ ไฟเขียวไฟเสรี หองผาตัดหองปาด หองประชุมเขาเรียกหองสุมหวั ผมวาดนีะเมืองไทย

ของเราก็ตองเรียกใหมนัเทห แตมันฟงแลวไมเขาใจอาจารย ผมยงัคิดวา อาจารยอยูในแวดวงสอนหนงัสือ 

นึกวาชอบนิยมศัพทพิสดาร  

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  มีความรูสึกวาถาเขยีนรัฐธรรมนญูแลวทําใหประชาชน 

ชาวบานอานแลวเขาเหน็ภาพนาจะเปนเรื่องที่ดีครับ 

  ประธาน  :  อานแลวผมไปดูเปดสิทธิ พี่มหินทร แตผมกอ็ยากอธิบายไวนะ ถาไมใส 

จะเขียนไมได ที่วารวมทั้งองคกรและทางอืน่ของรัฐ 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  นติิรัฐนี่มันไปเนนเรื่องวา ทีม่าของรัฐ เปนรัฐที่สราง 

ข้ึนมาเพื่อจะดแูลสิทธิเสรีภาพของบุคคล สิทธิเสรีภาพของบุคคลในทีน่ีค้ือ เนนเรื่องปจเจกบุคคล คอืคน 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๐                    ธนัชญา ๔/๔ 

 

แตละคนเขาควรจะมีอะไรไดบางตองไปศึกษาเลย เหมือนกับเราบัญญตัิเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนษุย 

สิทธิมนุษยชนนี่มันเปนการพยายามจะมองไปในธรรมชาติของคนเลยวา คนตองการอะไรบาง อยาไปนกึ 

ถึงปจจัยอื่นอะไรที่วา เราชอบอยางนี้ เขาชอบอยางนี้ใหมันนกึเลยวา ถาคนโดยทัว่ ๆ ไปแลวนี่ เขาควร 

จะตองเปนอยางไรนะครับ อยาไปนกึวาเขาจนเขาตองอยูอยางจน รวยตองอยูอยางรวย ไมตอง ใหนกึเลย

วาถาเปนคนมนัจะตองมีอะไรที่จําเปนมนัขาดไมไดนะครับ อันนี้คือความพยายามในการที่จะเขาไปบอกวา 

อยาไปคิดอยางทานเสริมเกยีรติดวยวามีฐานะสงู คิดอยางวาคนทัว่ ๆ ไป 

  ประธาน  :  บอกตรง ๆ และกราบเรียนนะครับ ก็ดีคือสิทธิบุคคลในเรื่องนิติรัฐ 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  เร่ืองไตสวนนี้ตกไปนะครับ จบแลวหรือครับ 

  ประธาน  :  ผมบนไปจากหองนี ้แลวก็ไปบนทีก่รรมาธกิารวิชาการนีน่ะครับ 

บอกยัดไส บอกไมเคยถกแถลงเรื่องนี้ เขาคงเอาเสียงผมบนไปเขา Record  ถาไมถอดตายเลย  

ตํารวจอัยการไมตองมีแลวจบ เพราะวาอยูที่ศาลคนเดยีว ศาลจะเอาหลักฐานมา ขอโทษนะ จะเทตรงไหน 

ก็ไดอยูที่การรวบรวมไมเอาพูดแคนี้พอแลวจบ เร่ืองอืน่ ๆ มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีแลว วนันี้ผม

ก็ขอปดการประชุมแตเพียงเทานี้ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดมารวมประชมุในวนันี ้ ขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
   
   
 
 

 

 

 

 

 

                     

 

 


